



# การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี ๒๕๖๖

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักซิณ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

## การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
ประจำปี ๒๕๖๖

๑. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ของโรงเรียน โดยเป็นการประกาศของผู้บริหารโรงเรียน หน้าเสาธง ให้มีการเผยแพร่ประกาศสู่สาธารณชน เพื่อให้บุคคล หรือหน่วยงาน หรือ สังคม หรือ สาธารณชน รับรู้ ว่า ตนเอง และคณะครู บุคลากร ทุกคนในโรงเรียนจะไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต
๒. จัดโครงการประกวดคำขวัญ เพื่อรณรงค์การงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ “No Gift Policy”
๓. โรงเรียนแสดงภาพถ่ายผู้บริหารโรงเรียนทำสัญญาอุปถัมภ์ปฏิเสธการรับของขวัญ “No Gift Policy” ติดหน้าห้องผู้บริหารโรงเรียน หน้าประตูโรงเรียน และมีป้ายหรือสติ๊กเกอร์ เพื่อร่วมรณรงค์ตามอาคารเรียนต่างๆ
๔. ประชาสัมพันธ์ประกาศ งด เรื่องการให้ การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) และแนวทางปฏิบัติท้ายประกาศฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน วารสาร จุลสาร และประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของทางโรงเรียน เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เตรียมหาหรือฝ่ายผู้บริหาร เพื่อดำเนินการแจ้งในที่ประชุมประจำเดือน วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนนำโดย นายกิตติภูมิ คงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทุกคน จำนวน ๑๔๓ คน ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy” จากการปฏิบัติให้ได้มีส่วนร่วมโดยทั่วถึงกัน ในการแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์และสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างเข้มแข็งในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ซึ่งจากการปฏิบัติหน้าที่นี้ทุกกรณี เป็นการปลูกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากร ของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่



(นายกิตติภูมิ คงศรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ